

Số: 78 /BC-HĐND

Chợ Đồn, ngày 13 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA
Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023;
phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND huyện tại Thông báo số 132/TB-HĐND ngày 30/10/2023 của HĐND huyện về dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra đối với Báo cáo số 621/BC-UBND ngày 07/12/2023 của UBND huyện về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023:

Trong năm 2023 công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện tiếp tục được cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo kịp thời, sát sao, tình hình tội phạm giảm trên 50% so với cùng kỳ năm 2022. Tình hình an ninh chính trị, an ninh trong nội bộ, dân tộc, tôn giáo, nông thôn, kinh tế, văn hóa tư tưởng ổn định, các vấn đề liên quan được phát hiện và giải quyết kịp thời, không để xảy ra đột xuất bất ngờ hoặc hình thành “điểm nóng” không phát sinh vụ việc phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Một số chỉ tiêu đạt và vượt theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện như: Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 97,5%, tỷ lệ khám phá tội phạm rất nghiêm trọng đạt 100%... Qua đó, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Bên cạnh những khó khăn, hạn chế đã được chỉ ra tại báo cáo số 621/BC-UBND ngày 07/12/2023 của UBND huyện, qua giám sát trực tiếp của Ban Pháp chế về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong năm 2023 và qua thẩm tra nhận thấy, tình trạng vi phạm pháp luật ở lứa tuổi vị thành niên vẫn diễn ra trên địa bàn, chủ yếu là vi phạm Luật Giao thông đường bộ như: Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, điều khiển xe máy trên 50cc chưa có giấy phép lái xe theo quy định...tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có nhiều diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND huyện. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

- Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đang có chiều hướng gia tăng và tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đối tượng tuyên truyền, đặc biệt là các đối tượng vị thành niên.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh mạng để người dân hiểu rõ, hiểu đúng pháp luật về an ninh mạng. Đồng thời, truyền thông rộng rãi về các phương thức, cách thức lừa đảo, như qua tin nhắn, điện thoại, giả danh cán bộ, lừa đảo qua Facebook... để người dân nắm được các nguy cơ lừa đảo, cách phòng tránh.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện đối với báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện; (báo cáo)
- Đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu: VT, Ban PC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Triệu Quang Duy